



คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่ ๑๑๕๓/๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อนุสนธิคำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ ๒๖๘๔ / ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘

เนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอยกเลิกคำสั่งฯ ดังกล่าวข้างต้น และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชุดใหม่ ประกอบด้วย

อธิการบดี	ที่ปรึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน	ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน	กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน	กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย	กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร	กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต	กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ	กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ	กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ	กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์)	
ผู้ช่วยอธิการบดี	กรรมการ
(นายเกียรติศักดิ์ ตันเจริญ)	
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา	กรรมการ
วิทยาเขตกำแพงแสน	
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ	กรรมการ
วิทยาเขตศรีราชา	
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ	กรรมการ
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร	

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง วิทยาเขตกำแพงแสน	กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง วิทยาเขตศรีราชา	กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการ
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร	
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร	กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย นำประเสริฐชัย	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน	เลขานุการ
นางอัจฉรา เขียงโสม	ผู้ช่วยเลขานุการ
นายชัยวัฒน์ สุทธิวิเศษ	ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการชุดนี้มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดนโยบาย และแนวทางในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการค้นหา ระบุ วิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง
๒. เสนอมาตรการจัดการความเสี่ยง จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรายงานการควบคุมภายในตามข้อ ๖ ของระเบียบฯ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
๓. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดแนวทาง ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงเสนอต่ออธิการบดี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายจรงค์ วัชรินทร์รัตน์)

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์